

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย





สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่สร้าง

จัดอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน : DRMS"

วันที่ 1 เมษายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน : DRMS" ซึ่งมี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยวิทยากรบรรยายจากทีมเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย นายสุวรรณ พรหมเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าใจและสามารถยื่นข้อเสนอของงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง Self-Access Learning อาคารวิทยบริการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง



ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน



วันที่ 11 เมษายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมี ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จากสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมประชุม ซึ่งวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 7 โครงการ



จดหมายข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา



วันที่ 20 เมษายน 2565 ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการ และ ดร.พิมพ์พิศา พรหมมา นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขอนแก่น นำเสนอผลงานภายใต้โครงการวิจัยการขับเคลื่อนและยกระดับปริกไทยปะเหลียนสู่ตลาดการแข่งขัน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นที่ถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน ณ ห้องประชุมสมิทธา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลาบรรยากาศภายใต้พิธีลงนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน กับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานได้เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคมและความสำคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาชุมชน การยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นด้วยฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และทุนทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการทรัพยากร การจัดการหน่วยงานเครือข่าย การบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับต่างๆ ให้เชี่ยวชาญทันเหตุการณ์ สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดองค์ความรู้ใหม่ อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระดับชุมชนและระดับภูมิภาคด้วยหลักวิชาการ ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นสมควรทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และจังหวัดกระบี่

จดหมายข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา



ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน



วันที่ 21 เมษายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมโกศล อาคารมงคศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมประชุม ซึ่งพื้นที่สงขลา มีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 7 โครงการ

ได้แก่ โครงการบำรุงรักษาพันธุกรรมพืชกล้วยพื้นเมืองในพื้นที่ปกปัก อ.สุพัตรา เพ็งเกลี้ยง วิทยาลัยรัตภูมิ, โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่ออนุรักษ์พันธุ์กล้วยพื้นเมือง อ.สุพัตรา เพ็งเกลี้ยง วิทยาลัยรัตภูมิ, โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแป้งกล้วย และอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยพื้นเมืองภาคใต้ ดร.วิชุลฎา ถาวโรจน์ คณะศิลปศาสตร์, โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยกกล้วยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผศ.พรไพยม วรเชษฐาวาวัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์, โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เซเดอร์จากกล้วย อ.นุชจิเรศ แก้วสกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการห้องนิทรรศการการเดินทางของกล้วยด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสมผสานโลกแห่งความจริง (AR) อ.อภิญา ขวัญแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการการพัฒนาช่องทางออนไลน์และการทำบรรจุภัณฑ์จากกล้วยสู่เชิงพาณิชย์ ผศ.ธัญยาภรณ์ คำจตุ คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ “การทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยให้เข้าเป้ากรอบวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2566” ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565 ภายใต้โครงการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับ OKRs ของแหล่งทุน ณ โรงแรมดุสิต ดีทู ตำบลอ่าวนาง อำเภอมือง จังหวัดกระบี่

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ, ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินงานวิจัย และ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นวิทยากรให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในพันธกิจด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและท้องถิ่น และการนำผลงานวิจัยไปใช้ได้จริง ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการขอทุนสนับสนุนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เกิดการเปลี่ยนแปลงตามระบบการขอทุนของหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (PMU) เป็นการเพิ่มโอกาสนักวิจัยของ มทร.ศรีวิชัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นว่าการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับ OKRs ของแหล่งทุนจึงมีความจำเป็นเพื่อเตรียมข้อเสนอการวิจัยสำหรับส่งเสนอของบประมาณของนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ภายใต้เงื่อนไขของหน่วย PMU ที่กำหนดแตกต่างกันไปได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และกรอบการวิจัยที่มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดไว้ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการพิจารณาถ่วงถ่วงข้อเสนอการวิจัยเบื้องต้น ก่อนส่งเสนอของบประมาณสนับสนุนไปยังหน่วย PMU ต่อไป



มทร.ศรีวิชัย จัดนิทรรศการรายงานผลการวิจัยในระยะ 9 เดือน
แผนงานวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ภายใต้บริบท “เขา ป่า นา เล”
ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุุด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

วันที่ 29 เมษายน 2565 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการ
ทำงานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ ระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ทุกพื้นที่เพื่อสานองค์ความรู้ทางด้านวิชาการร่วมทำงานพัฒนา
องค์ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นวัตกรรมพร้อมใช้ เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของชุมชนสังคมแก้ปัญหาความต้องการของพื้นที่ หวังการกระจายรายได้
ในชุมชน ด้วยโครงการการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีภายใต้บริบทชุมชน “เขา ป่า นา เล” ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมี อาจารย์ธำนิษฐ์ ณะเอม ประธานแผนงานชุมชน
นวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายภาคีหน่วยงานของภาครัฐและ
เองชนรวมไปถึงนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในระยะ
9 เดือน ต่อผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มหน่วยงานที่เข้าร่วมโดยได้มีการวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงประยุกต์การ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์
สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในนาม
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และแผนการ
ดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบ Flagship ชุมชนนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 ที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับสนับสนุนจากหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการ
พัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) ภายใต้แพลตฟอร์มการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนนวัตกรรม สามารถนำความรู้
ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงและจัดการ ปัญหาในชุมชน พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง
เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯจะใช้เป็นเครื่องมือนำองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาพื้นที่
เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สู่ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน





มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แหล่งพัฒนานักวิจัยและสร้างงานวิจัยที่มีศักยภาพ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นำไปสู่การใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ